

มติที่สุด

ที่ มท 0809.4/ว 45



สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

ถนนราชสีมา กทม. 10300

30 มีนาคม 2549

เรื่อง การบรรจุแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการกอง/สำนักการศึกษาที่สรรหาตามหนังสือ
สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 173 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2548

เรียน ประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 173 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2548

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกองการศึกษา และผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (คศ.2
หรือ คศ.3 หรือ คศ.4) เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างได้ โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดำรงตำแหน่งใหม่ แต่ยังไม่ผูกพัน
ให้ได้รับวิทยฐานะหรือเงินวิทยฐานะ จนกว่าบุคคลดังกล่าวจะผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.จ.
ก.ท. และ ก.อบต.กำหนดให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ก.ค.ศ.) ของกระทรวงศึกษาธิการ นั้น

ปรากฏว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางปฏิบัติในการบรรจุแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแตกต่างกัน ซึ่งอาจทำให้เกิด
การเสียสิทธิกับผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว จึงขั้ข้อมแนวทางปฏิบัติ ดังนี้


1. ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกองการศึกษา และผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
ซึ่งผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการกองการศึกษาและผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
ระดับ 7 ระดับ 8 หรือ ระดับ 9 ตามหลักเกณฑ์ ก.ท. (เดิม) ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถานศึกษา ผู้อำนวยการกองการศึกษา และผู้อำนวยการสำนักการศึกษา คศ.2 หรือ คศ.3 หรือ คศ.4 แล้วแต่กรณี
และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. นั้น ๆ โดยไม่มีเงินประจำตำแหน่งและเงินวิทยฐานะ ยกเว้นผู้ที่มีเงินวิทยฐานะ
อยู่ก่อนการคัดเลือก ให้คงได้รับเงินวิทยฐานะเดิมต่อไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0809.4/ว 173 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2548

2. กรณีผู้ผ่าน/.....

2. กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกองและผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ตามข้อ 1 จะได้รับเงินวิทยฐานะต่อเมื่อบุคคลดังกล่าวได้ส่งผลงานและผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินตามหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ โดยสามารถส่งผลงานขอรับการประเมินวิทยฐานะในปี 2549 ได้ และไม่ต้องรอให้ดำรงตำแหน่งครบ 1 ปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวสันต์ วรรณวโรทร)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขานุการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ส่วนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น

โทร. 0-2241-9055

โทรสาร 0-2241-9058